



# ข้อมูลการเปรียบเทียบเกณฑ์

**CGR 2566 VS CGR 2564**

จัดทำโดย  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2566	คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2564	Excellent/ Bonus/ No Action
<b>หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน</b>				
<b>หมวดย่อย 1.1 การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น</b>				
A01	ในการเสนอวาระคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ มีการนำเสนอนโยบาย วิธีการหลักเกณฑ์ และจำนวนเงินในการให้คำตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง	A03	ในการเสนอวาระคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาที่มีการนำเสนอนโยบายและวิธีการในการกำหนดคำตอบแทนหรือไม่อย่างไร	92%
A02	บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	A06	บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้หรือไม่	91%
A03	บริษัทเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	A07	บริษัทได้เปิดเผยนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่	98%
A04	บริษัทกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน	A08	บริษัทได้กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจนหรือไม่	100%
A05	ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระแต่งตั้งกรรมการ มีการระบุชื่อพร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งอย่างครบถ้วน	A09	วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มีการระบุชื่อพร้อมประวัติกรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือไม่	81%
A06	ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสิทธิภาพความสามารถและประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการไว้ครบถ้วนชัดเจน	A10	วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประวัติหรือข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการไว้ครบถ้วนชัดเจนหรือไม่	99%
A07	ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา	A11	ในวาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาหรือไม่	93.5%
A08	ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น มีการระบุวัตถุประสงค์หรือเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอ	A12	ในหนังสือนัดประชุม มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอหรือไม่	97%
		A13	ในหนังสือนัดประชุม มีการระบุความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอหรือไม่	99.5%
A09	ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล	A04	ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลหรือไม่	99%
A10	ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม	A05	บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่	80%
A11	ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เปิดเผยว่ามีวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ	A14	มีการบันทึกเกี่ยวกับการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือไม่	96%

คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2566	คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2564	Excellent/ Bonus/ No Action
A12	ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เปิดเผยว่ามีโอกาสเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกคำถามคำตอบไว้	A15	มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกคำถามคำตอบไว้หรือไม่	98%
A13	ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง	A16	ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียงหรือไม่	100%
A14	ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มีการบันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	A17	ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมไว้หรือไม่	98%
A15	บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น	A18	บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่	100%
A16	คณะกรรมการทุกคนและ CEO เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	A19	ประธานกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหรือไม่	93%
		A20	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) ของบริษัทได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหรือไม่	93%
		A21	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น หรือไม่	95%
		A22	ประธานคณะกรรมการคำตอบแทนได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น หรือไม่	95%
		A23	ประธานคณะกรรมการสรรหาได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหรือไม่	95%
A17	ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น	A29	ในการประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งได้มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือไม่อย่างไร (Penalty)	99.7%
A18	บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	-		
A19	บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการส่งแบบฟอร์มการมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมถึงระบุเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะและไม่มีเงื่อนไขที่ยากต่อการมอบฉันทะ	B8	บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการส่งแบบฟอร์มมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือนัดประชุมหรือไม่	99%
		B09	ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีการระบุถึงเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนหรือไม่	99%
		B10	บริษัทมีการกำหนดเงื่อนไขซึ่งทำให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นหรือไม่	99%

คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2566	คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2564	Excellent/ Bonus/ No Action
A20	บริษัทมีการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น	-		
<b>หมวดย่อย 1.2 การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน</b>				
A21	บริษัทนำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ทั้งคำตอบที่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี	A02	คำตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีหรือไม่	74%
A22	บริษัทไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดหรือการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท	A25	มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัทหรือไม่	98%
		A26	มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัทหรือไม่	84%
A23	บริษัทมีหุ้น free float ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไปของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด	A28	บริษัทมีสัดส่วนของหุ้น free float เท่าใด	46%
A24	ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน/การกีดกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน/ การไม่เปิดเผยข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Penalty)	A30	บริษัทได้ละเอียดต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องการซื้อหุ้นคืนหรือไม่ (Penalty)	100%
		A31	บริษัทได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันหรือไม่ (Penalty)	100%
		A32	บริษัทได้ละเอียดต่อการเปิดเผยถึงข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือไม่ (Penalty)	100%
A25	ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท (One class of shares) บริษัทเปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียง ของหุ้นแต่ละประเภท	B02	ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท (One class of Share) บริษัทได้เปิดเผย ถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละ ประเภทหรือไม่	1%
A26	บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อ กรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น	B03	บริษัทมีกระบวนการ/ช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย มีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการหรือไม่	85%
A27	บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมอย่างน้อย 21 วัน ก่อนวันประชุม	B11	บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลากี่วัน	54%
A28	บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	B12	บริษัทได้นำเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันหรือไม่	68%
A29	บริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยใช้การลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) (Bonus)	B13	บริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) หรือไม่ (Bonus)	0.4%

คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2566	คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2564	Excellent/ Bonus/ No Action
A30	บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมภาษาอังกฤษพร้อมทั้งภาษาไทย	B14	บริษัทมีการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือไม่ (Bonus)	85%
A31	ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย (Penalty)	B15	บริษัทมีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทหรือไม่อย่างไร (Penalty)	90%
<b>หมวดย่อย 1.3 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์</b>				
A32	บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย	B19	บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหรือไม่ (Bonus)	25%
A33	บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน	B04	บริษัทมีนโยบายป้องกันการใช้อข้อมูลภายในของบริษัท และได้เผยแพร่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัททราบหรือไม่	99%
A34	บริษัทเปิดเผยแผนงานและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน	-		
A35	ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการให้ความรู้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน	-		
A36	ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (Penalty)	B16	ในปีที่ผ่านมา เคยเกิดกรณีที่กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในหรือไม่ (Penalty)	99%
A37	บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย	D25	บริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือไม่	88%
A38	บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	E52	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือไม่	94%
A39	บริษัทเปิดเผยแผนงานและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-		
A40	ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการให้ความรู้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-		

คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2566	คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2564	Excellent/ Bonus/ No Action
A41	ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่าย จะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ก่อนการทำ รายการ บริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียดและ เหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบ	B05	ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่าย จะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ก่อนการทำ รายการ บริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียดและ เหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่ จะทำรายการหรือไม่อย่างไร	100%
A42	ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน หรือการ ซื้อขายสินทรัพย์ (Penalty)	B17	ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีกรณีฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันหรือไม่ ously (Penalty)	100%
		B18	ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีกรณีฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์หรือไม่อย่างไร (Penalty)	100%
<b>หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน</b>				
<b>หมวดย่อย 2.1 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน</b>				
B01	บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการด้าน ความยั่งยืนระดับองค์กร	-		
B02	บริษัทเปิดเผยลักษณะของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่สะท้อนถึงกิจกรรมหลักซึ่งมีผลต่อการ ดำเนินธุรกิจ	-		
B03	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่ สัมพันธ์กับกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ พร้อมแสดงให้เห็นถึงแนวทางตอบสนองความ คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม	-		
B04	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้าน ความยั่งยืน (Material topics) ที่สอดคล้องกับกล ยุทธองค์กรและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	-		
B05	บริษัทเปิดเผยแนวทางการจัดการประเด็นสำคัญ ด้านความยั่งยืนตามที่บริษัทกำหนด	-		
<b>หมวดย่อย 2.2 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย</b>				
B06	บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน/ แร่งงานอย่างเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้ โอกาสที่เท่าเทียมกัน	-		
B07	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานที่ให้ โอกาสอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติที่ ครอบคลุมผู้พิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น	-		

คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2566	คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2564	Excellent/ Bonus/ No Action
B08	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานอย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ เพื่อจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มที่	C3	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานหรือไม่ อย่างไร	77%
B09	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมช่องทางกรออมและสร้างหลักประกันทางการเงินสำหรับพนักงาน	C4	คณะกรรมการได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานหรือไม่	97%
B10	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการส่งเสริมความรู้และทักษะของพนักงาน ที่สอดคล้องกับทิศทางการยุทธศาสตร์	C5	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน และเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีหรือไม่อย่างไร	67%
B11	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานและผลการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (รวมถึงโรคระบาด)	C2	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานหรือไม่ อย่างไร	59%
B12	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานและผลการส่งเสริมความผูกพันและการรักษาพนักงาน	-		
B13	บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า	-		
B14	บริษัทพัฒนาสินค้าและบริการที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของลูกค้า/ผู้บริโภค	-		
B15	บริษัทให้ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และไม่โฆษณาชวนเชื่อเกินความเป็นจริง	-		
B16	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และมีการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	-		
B17	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ	C09	คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า โดยเฉพาะเรื่องการคัดเลือกคู่ค้าไว้หรือไม่อย่างไร	77%
B18	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกับคู่ค้า (Bonus)	-		

คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2566	คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2564	Excellent/ Bonus/ No Action
B19	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)	-		
B20	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ	C10	คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค่าประกันการบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ ไว้หรือไม่อย่างไร	72%
B21	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างรับผิดชอบ	C08	คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งไว้หรือไม่อย่างไร	88%
B22	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนและสังคม ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	C17	คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมไว้หรือไม่อย่างไร	97.6%
B23	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการ ที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในการพัฒนาชุมชนและสังคม	C18	คณะกรรมการได้จัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนหรือไม่ อย่างไร	92%
B24	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแส การจัดการข้อร้องเรียน ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	C22	คณะกรรมการได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา กับคณะกรรมการได้โดยตรงไว้หรือไม่	84%
		C23	บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่อง ที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิดหรือไม่	80%
		C24	บริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิดหรือไม่	90%
		C25	บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูลในการติดต่ออย่างชัดเจนหรือไม่	89%
B25	บริษัทเปิดเผยผลการติดตามการแจ้งเบาะแสและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนในรอบปีที่ผ่านมา	-		
<b>หมวดย่อย 2.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม</b>				
B26	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินธุรกิจ	C6	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่	89%



คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2566	คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2564	Excellent/ Bonus/ No Action
B27	บริษัทเปิดเผยผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Right Due Diligence) ในกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ (Bonus)	-		
B28	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	C12	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทหรือไม่	97%
		C14	บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่	91%
B29	เปิดเผยกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันและผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	C13	บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่	77%
		C15	บริษัทได้กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่	85%
B30	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการส่งเสริมความรู้แก่พนักงานในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	C16	บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทหรือไม่	69%
<b>หมวดย่อย 2.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม</b>				
B31	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานธุรกิจ	C21	คณะกรรมการมีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือไม่	39%
B32	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการส่งเสริมความรู้แก่พนักงานที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท	-		
B33	บริษัทกำหนดเป้าหมายการจัดการด้านพลังงาน	-		
B34	บริษัทเปิดเผยแผนงานและผลการดำเนินงานเรื่องการจัดการพลังงาน	-		
B35	บริษัทกำหนดเป้าหมายการจัดการเรื่องทรัพยากรน้ำ	-		
B36	บริษัทเปิดเผยแผนงานและผลการดำเนินงานเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำ	-		

คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2566	คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2564	Excellent/ Bonus/ No Action
B37	บริษัทกำหนดเป้าหมายการจัดการขยะ ของเสีย และ/หรือการลดมลพิษ	-		
B38	บริษัทเปิดเผยแผนงานและผลการดำเนินงานเรื่อง การจัดการขยะ ของเสีย และ/หรือการลดมลพิษ	-		
B39	บริษัทกำหนดเป้าหมายการจัดการเรื่องการลด ก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ	-		
B40	บริษัทเปิดเผยแผนงานและผลการดำเนินงานเรื่อง การลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ	-		
<b>หมวดย่อย 2.5 การพัฒนานวัตกรรม</b>				
B41	บริษัทเปิดเผยนโยบายและแนวทางส่งเสริม นวัตกรรมของบริษัทที่อาจเกี่ยวข้องกับการพัฒนา เทคโนโลยี กระบวนการทำงาน สินค้าและ/หรือ บริการ หรือโมเดลธุรกิจ	-		
B42	บริษัทเปิดเผยแผนงานและผลการพัฒนา นวัตกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี กระบวนการทำงาน สินค้าและ/หรือบริการ หรือ โมเดลธุรกิจ	-		
<b>หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส</b>				
<b>หมวดย่อย 3.1 ข้อมูลสำคัญทางการเงิน</b>				
C01	งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มี เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท	D30	งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยมี เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีหรือไม่	95.5%
C02	บริษัทเปิดเผยงบการเงินไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	D39	งบการเงินของบริษัทบนเว็บไซต์	82%
C03	ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีส่งรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้า	D37	บริษัทมีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งราย ไตรมาสและรายปีล่าช้าหรือไม่	98.5%
C04	ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีการถูกสั่งให้แก้ไขงบ การเงิน โดยสำนักงาน ก.ล.ต. (Penalty)	D52	บริษัทมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่อย่างไร (Penalty)	100%
C05	บริษัทจัดทำและเปิดเผยคำอธิบายและการ วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	D07	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	99.6%
C06	บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย จัดการ ( MD&A) ที่สะท้อนการเชื่อมโยงระหว่าง ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท กับแนวทางการ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) เพื่อให้ผู้ลงทุน เข้าใจและวิเคราะห์ทิศทางของบริษัท	-		
C07	บริษัทเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันไว้ อย่างครบถ้วน	D22	บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่าง กันไว้อย่างครบถ้วนหรือไม่	99.7%

คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2566	คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2564	Excellent/ Bonus/ No Action
C08	บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชี ค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี และในกรณีที่มีค่าบริการอื่นเปิดเผยรายละเอียดความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี	D28	บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีหรือไม่	94%
		D29	บริษัทเปิดเผยค่าบริการอื่น ๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีหรือไม่	85%
<b>หมวดย่อย 3.2 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ</b>				
C09	บริษัทเปิดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน	D09	ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน	98%
		D38	ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทบนเว็บไซต์	98%
C10	บริษัทเปิดเผยเป้าหมายระยะยาว หรือ เป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท	D06	วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัท (Corporate Objective/Long Term Goal)	50%
C11	บริษัทเปิดเผยตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ของบริษัท	-		
C12	บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล	D12	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	98%
C13	บริษัทเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ที่ระบุถึงสัดส่วนของการถือหุ้น	D10	โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ (ถ้ามี)	96%
		D43	โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ (ถ้ามี) บนเว็บไซต์	69%
C14	บริษัทเปิดเผยโครงสร้างองค์กรและข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท	D42	โครงสร้างองค์กรบนเว็บไซต์	82%
		D44	ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารบนเว็บไซต์	84%
C15	บริษัทเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่แสดงให้เห็นถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัท (Beneficial Owners) โดยแสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้อย่างครบถ้วน	D01	มีการแจกแจงโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือไม่	100%
		D02	โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยแสดงให้เห็นถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัทได้อย่างชัดเจนหรือไม่	97%
C16	บริษัทเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมแยกออกจากกันอย่างชัดเจน และแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปี	D03	มีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้หรือไม่	63.7%
		D04	มีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้หรือไม่	62%
		D24	บริษัทเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี หรือไม่	72%
C17	บริษัทเปิดเผยข้อบังคับบริษัท	D46	ข้อบังคับบริษัทบนเว็บไซต์	72%
C18	บริษัทเปิดเผยแนวทางการจัดการ ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Key Risk) และความเสียด้านความยั่งยืน (ESG Risk)	D11	ความเสี่ยงหลัก (Key Risks) ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	99.6%
		E51	คณะกรรมการได้เปิดเผยถึงแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ของบริษัทหรือไม่	99%

คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2566	คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2564	Excellent/ Bonus/ No Action
C19	บริษัททำการวิเคราะห์ผลกระทบและจัดทำแผนงานรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging risk)	-		
<b>หมวดย่อย 3.3 ช่องทางการสื่อสารข้อมูล</b>				
C20	บริษัทจัดทำเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่แสดงข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	D50	จัดทำเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	79%
C21	บริษัทจัดให้มีรายงานประจำปีที่สามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของบริษัท	D47	รายงานประจำปีที่สามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์	96%
C22	บริษัทจัดให้มีหนังสือเชิญประชุมที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท	D48	หนังสือนัดประชุมที่สามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์	97%
C23	บริษัทจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท	D49	รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์	95%
C24	บริษัทจัดทำรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานโดยอาจเป็นส่วนหนึ่งใน One Report หรือจัดทำรายงานความยั่งยืนแยกต่างหากก็ได้ และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (Bonus)	C01	บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่	23.6%
		C29	บริษัทได้จัดทำรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) หรือไม่ (Bonus)	0.3%
C25	บริษัทจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลฐานะทางการเงินของบริษัทผ่านช่องทางที่หลากหลาย	D35	การพบปะกับนักวิเคราะห์	53%
		D36	การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/การจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท	47%
C26	บริษัทเปิดเผยข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	D45	ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์	98%
C27	บริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หรือมีเจ้าหน้าที่ดูแลเพื่อให้นักลงทุนภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้สะดวก	D51	บริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือระบุดูแลและช่องทางที่นักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้โดยสะดวกหรือไม่	93%
<b>หมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ</b>				
<b>หมวดย่อย 4.1 โครงสร้างคณะกรรมการ</b>				
D01	บริษัทกำหนดนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ของบริษัท	E31	คณะกรรมการได้กำหนดและเปิดเผยถึงนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) หรือไม่ เช่น ทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น	80%
D02	ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	E69	ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระหรือไม่	45%

คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2566	คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2564	Excellent/ Bonus/ No Action
D03	ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไม่เป็นคนเดียวกัน	E70	ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นคนเดียวกันหรือไม่	90%
D04	คณะกรรมการมีองค์ประกอบที่มีกรรมการที่เป็นผู้หญิง	E97	คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คนหรือไม่ (Bonus)	57%
D05	คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 30% (Bonus)	-		
D06	คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่า 66%	E98	คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นจำนวนเท่าไร	73%
D07	คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 50%	E99	คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระเป็นจำนวนเท่าไร	17%
D08	คณะกรรมการของบริษัทได้ทำการประเมินความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix ) และเปิดเผยผลการประเมิน รวมถึงมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	E18	ในคณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหรือไม่	99.7%
D09	บริษัทเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการแต่ละคนไว้อย่างครบถ้วน	D14	ประวัติของคณะกรรมการ	59%
D10	บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	E34	ในการสรรหากรรมการ ได้กำหนดคุณสมบัติ ของกรรมการ ที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้อง กับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือไม่ (Bonus)	38%
D11	บริษัทเปิดเผย แหล่งข้อมูล หลักเกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่	E32	คณะกรรมการได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่หรือไม่	90%
		E33	คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่หรือไม่	95%
D12	คณะกรรมการบริษัททุกคนดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง โดยนโยบายต้องไม่มีข้อยกเว้น	E08	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง ไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทหรือไม่	57%
D13	คณะกรรมการกำหนดนโยบายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น	E11	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ไว้หรือไม่	13%
D14	ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี	E13	มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปีหรือไม่ (Penalty)	53%

คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2566	คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2564	Excellent/ Bonus/ No Action
D15	บริษัทเปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร	D16	การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	74%
		E65	คณะกรรมการได้เปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือไม่	75%
D16	บริษัทเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล	D18	การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล	95%
D17	คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่จบการศึกษาหรือมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี รวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่	E78	คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่จบการศึกษาด้านบัญชีหรือไม่	67%
D18	คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาที่มีองค์ประกอบเป็นอิสระ รวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่	E87	บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาหรือไม่	80%
		E88	มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาไว้อย่างชัดเจนหรือไม่	79%
		E90	คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%) หรือไม่	58%
		E91	ประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระหรือไม่	69%
D19	คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทนที่มีองค์ประกอบเป็นอิสระ รวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่	E81	คณะกรรมการมีการจัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทนหรือไม่	81%
		E82	มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนหรือไม่	80%
		E83	คณะกรรมการค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%) หรือไม่	58%
		E84	ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระหรือไม่	69%
D20	คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ที่มีองค์ประกอบเป็นกรรมการทั้งคณะ รวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่	E94	คณะกรรมการมีการจัดตั้ง CG Committee หรือไม่	41%
D21	คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ ที่มีองค์ประกอบเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน รวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่	-		
D22	คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มีองค์ประกอบเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน รวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่	E95	คณะกรรมการมีการจัดตั้ง Risk Management Committee หรือไม่	76%

คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2566	คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2564	Excellent/ Bonus/ No Action
<b>หมวดย่อย 4.2 การปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล</b>				
D23	คณะกรรมการกำหนดและเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ	E71	คณะกรรมการได้กำหนดและเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการไว้หรือไม่	69%
D24	คณะกรรมการจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท	E01	คณะกรรมการมีการจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการเป็นของตนเองหรือไม่อย่างไร	99.9%
D25	คณะกรรมการจัดทำและเปิดเผยจริยธรรมธุรกิจ/คู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	E02	คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีหรือเว็บไซต์ของบริษัทหรือไม่	84%
		E03	บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทหรือไม่	90%
		E04	บริษัทได้กำหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามดังกล่าวหรือไม่	80%
D26	คณะกรรมการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน รวมถึงอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ	E53	คณะกรรมการมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้ชัดเจนหรือไม่อย่างไร	86%
		E54	บริษัทได้เปิดเผยถึงเรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการหรือไม่	69%
D27	บริษัทได้เปิดเผยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานที่ยอมรับในประเทศหรือสากลของบริษัท ในกรณีที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเป็นเพราะเหตุผลใด	D05	บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีว่า ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่อย่างไร ในกรณีที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินั้น เป็นเพราะเหตุผลใด	39%
D28	คณะกรรมการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงเปิดเผยผลการติดตามการปฏิบัติ	-		
D29	คณะกรรมการกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Security) และเปิดเผยผลการติดตามการปฏิบัติ	-		

คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2566	คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2564	Excellent/ Bonus/ No Action
D30	ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการทบทวน/อนุมัติ วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้ง ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ	E05	คณะกรรมการมีการกำหนดวิสัยทัศน์/ภารกิจของ บริษัทไว้หรือไม่อย่างไร	98%
		E06	คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่าน มาหรือไม่	56%
		E07	คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ ของบริษัทไปปฏิบัติหรือไม่	57%
D31	บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	E47	คณะกรรมการได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง หรือไม่	92%
		E48	คณะกรรมการได้จัดทำและเปิดเผยถึงระบบ ควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงหรือไม่	99.4%
		E49	คณะกรรมการได้พิจารณาระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทและเปิดเผย ไว้ในรายงานประจำปีหรือไม่	98%
D32	บริษัทกำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่ง กรรมการที่บริษัทอื่นของ CEO (ผู้บริหารสูงสุด)	E10	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายในการไป ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ ผู้จัดการหรือไม่	55%
D33	ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการกระทำใดที่เป็นการ ฝ่าฝืนกฎระเบียบของ หน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลท. ก.ล.ต. (Penalty)	E19	บริษัทมีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของ ก.ล.ต./ตลาดหลักทรัพย์ หรือไม่อย่างไร	97.1%
D34	บริษัทจัดให้มีผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานกำกับ การปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อกำกับ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบายมาตรฐาน	E20	บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับ การปฏิบัติงาน (Compliance Unit) (Bonus) หรือไม่	34%
D35	บริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในที่รายงาน ตรงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยชื่อ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	E21	คณะกรรมการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัทหรือไม่อย่างไร	60%
		E23	บริษัทได้เปิดเผยชื่อของหัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน (Head of Internal Audit) หาก เป็นการว่าจ้างภายนอก ได้ระบุว่าใช้บริษัทสอบ บัญชีใดหรือไม่	97%
D36	ในปีที่ผ่านมา จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป	E40	ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการรวมทั้งครั้ง	65.7%
D37	กรรมการแต่ละคนมีส่วนร่วมของการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการ ประชุม ทั้งปี	E44	กรรมการแต่ละคนมีส่วนร่วมของการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการ ประชุมทั้งปีหรือไม่	71%



คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2566	คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2564	Excellent/ Bonus/ No Action
D38	คณะกรรมการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ	E43	คณะกรรมการมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปีหรือไม่	73%
		E45	คณะกรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 5 วันทำการหรือไม่	90%
D39	บริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด	E42	บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรือไม่	46%
D40	ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม	E46	ในปีที่ผ่านมากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองหรือไม่อย่าง	38%
D41	คณะกรรมการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	E102	คณะกรรมการมีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปีหรือไม่	81%
D42	บริษัทเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง	D17	นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง	92%
		E64	คณะกรรมการได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผลการปฏิบัติงานของ CEO หรือไม่	14%
D43	คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กร	E62	คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กรหรือไม่	59%
D44	บริษัทเปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด (CEO) (Bonus)	D53	บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของ CEO หรือไม่ (Bonus)	2%
D45	คณะกรรมการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กร พร้อมนำเสนอถึงแนวทางในการดำเนินการ	E63	คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรหรือไม่	42%
D46	คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ที่จบการศึกษาด้านกฎหมายหรือบัญชีหรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท	E67	คณะกรรมการมีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทไว้หรือไม่	95.1%
		E68	เลขานุการบริษัทจบการศึกษาด้านกฎหมายหรือบัญชีหรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทหรือไม่	87%

คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2566	คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2564	Excellent/ Bonus/ No Action
D47	บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยการซื้อ-ขายหุ้นทุกครั้ง และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ	D23	บริษัทมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุกครั้ง	67%
D48	ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต (Fraud) (Penalty)	E106	ในรอบปีที่ผ่านมา มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต (Fraud) หรือการกระทำผิดจริยธรรมหรือไม่ (Penalty)	100%
D49	ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการทำกับดักกิจการของบริษัท (Penalty)	E107	มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการทำกับดักกิจการของบริษัทหรือไม่ (Penalty)	100%
D50	ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไม่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรม	E108	มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการหรือไม่ (Penalty)	100%
D51	คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เปิดเผยผลการปฏิบัติหน้าที่ไว้ครบถ้วน	E24	การเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีนั้น	96%
		E25	การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน	98%
		E26	การทำรายการระหว่างกัน	96%
		E27	การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	97%
		E28	การสอบทานรายงานทางการเงิน	98%
		E29	การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย	96%
		E30	ข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินการในด้านต่างๆ โดยรวม	97%
D52	คณะกรรมการค่าตอบแทนได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการค่าตอบแทนและเปิดเผยผลการปฏิบัติหน้าที่ไว้ครบถ้วน	-		
D53	คณะกรรมการสรรหาได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและเปิดเผยในรายงานประจำปีและเปิดเผยผลการปฏิบัติหน้าที่ไว้ครบถ้วน	-		
D54	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเปิดเผยผลการปฏิบัติหน้าที่ไว้ครบถ้วน	-		

คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2566	คำถามที่	หลักเกณฑ์ CGR 2564	Excellent/ Bonus/ No Action
D55	คณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการและเปิดเผยผลการปฏิบัติหน้าที่ไว้ครบถ้วน	-		
D56	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเปิดเผยผลการปฏิบัติหน้าที่ไว้ครบถ้วน	-		
<b>หมวดย่อย 4.3 การประเมินตนเอง</b>				
D57	คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ	E55	คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจำปีของทั้งคณะหรือไม่	80%
		E56	คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะหรือไม่	60%
		E57	คณะกรรมการได้เปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะหรือไม่	66%
D58	คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล	E58	คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานเป็นรายบุคคลหรือไม่	66%
		E59	คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการในการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคลหรือไม่	54%
		E60	คณะกรรมการได้เปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคลหรือไม่	57%
D59	คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด	E61	คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยหรือไม่	54%
<b>หมวดย่อย 4.4 การพัฒนาของกรรมการ</b>				
D60	คณะกรรมการกำหนดนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่	E36	คณะกรรมการได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่หรือไม่อย่างไร	81%
		E37	คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องหรือไม่	89%
D61	กรรมการบริษัทเข้าร่วมในการฝึกอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และในรอบปีที่ผ่านมากรรมการทุกคนเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน	E38	กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือไม่อย่างไร	80%
		E39	คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องหรือไม่	61%



**Thai Institute of Directors Association**

---

CMA. Building 2, 2/9 Moo 4 Northpark Project,  
Vibhavadi-Rangsit Road, Thung Song Hong, Laksi, Bangkok 10210, Thailand

Tel: 02-955-1155 Fax: 02-955-1156-57

E-mail : [cgr@thai-iod.com](mailto:cgr@thai-iod.com) Website : <http://www.thai-iod.com>